

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของกองทุนฯ เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ รวมทั้งได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ ให้กับบุคลากรกองทุนฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม Pomelo ชั้น ๒ โรงแรม Le bali Resort & Spa ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๒๕ ปี กยศ. และกิจกรรมสัมพันธ์ CSR บำเพ็ญประโยชน์” ในวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีสาระสำคัญว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน (ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง) ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญและของกำนัล







ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล  
(No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน (ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง) ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญและของกำนัล

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์)  
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา